

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๒๐๒๓



ทก. 38.6  
วันที่ 2 มิ.ย. 67  
เวลา 14.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3927
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 2 มิ.ย. 2567 10.00

สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๕๓๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งค่าของงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ศูนย์ ACSDS) ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินการของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อน SDGs ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศควรเร่งศึกษาความเหมาะสมในการปรับสถานะของศูนย์ ACSDS ให้เป็นนิติบุคคล โดยหารือร่วมกับประเทศสมาชิกและสำนักเลขาธิการอาเซียน และหากการปรับเปลี่ยนสถานะดังกล่าวส่งผลให้ศูนย์ ACSDS สามารถบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์ ACSDS เองได้อย่างยั่งยืนแล้วนั้น กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาความเหมาะสมของการขอรับจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

๒. นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้ (๑) การจัดทำผลการวิเคราะห์เชิงลึกถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยและประชาชนได้รับจากการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว (๒) การขยายขอบเขตการดำเนินงานของศูนย์ ACSDS ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในภูมิภาคซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในวงกว้าง และ (๓) การจัดทำตัวชี้วัดการดำเนินงาน และกลไกเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ ACSDS ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๔๕๔๙ (พีชชาภา) โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๕

E-mail: thuttai@nesdc.go.th